

Số: 148 /SNNPTNT-TTr

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 01 năm 2021

V/v đề xuất việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 06/UBND-KTTH ngày 05/01/2021 về việc xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV và Công văn số 79/ĐĐBQH-VP ngày 22/12/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 - QH XIV.

Ngày 13/01/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với UBND huyện Bác Ái và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nội dung kiến nghị của cử tri xã Phước Thắng phản ánh: *Việc cấp đất tái định canh cho bà con còn ít và thiếu nên cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Bác Ái quan tâm, tiếp tục cấp đất tái định canh cho bà con.*

Qua làm việc và rà soát hồ sơ cho thấy: Khu vực cử tri kiến nghị thuộc hạng mục khai hoang đồng ruộng khu tái định cư xã Phước Thắng thuộc Dự án hợp phần di dân, đền bù và tái định cư hồ chứa nước Sông Sắt, huyện Bác Ái được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2848/QĐ ngày 12/6/2001 và được điều chỉnh nội dung dự án tại Quyết định số 7047/QĐ ngày 07/10/2004. Công trình này do Ban quản lý dự án Nông nghiệp (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán công trình tại Quyết định số 7655/QĐ ngày 03/11/2004.

Công trình hạng mục khai hoang đồng ruộng khu vực tái định cư xã Phước Thắng đã tổ chức khởi công từ quý II/2005; được hoàn công nghiệm thu và bàn giao cho UBND huyện Bác Ái (Ban quản lý dự án di dân và tái định cư xã Phước Thắng) vào ngày 08/01/2008 với tổng diện tích đã thực hiện khai hoang là 733,45ha.

Công trình hạng mục khai hoang đồng ruộng khu vực tái định cư xã Phước Thắng cấp đất tái định canh cho 618 hộ, trong đó: 456 hộ đã nhận đủ đất, 153 hộ nhận còn thiếu đất và 09 hộ chưa nhận đất (theo báo cáo chia đất sản xuất cho dân ngoài thực địa khu tái định cư xã Phước Thắng của UBND huyện Bác Ái). Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Bác Ái rà soát, xác định vị trí khác phù hợp để kiến nghị tỉnh xem xét, giải quyết.

Vì vậy, để kiến nghị của cử tri được giải quyết dứt điểm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây



dụng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp UBND huyện Bác Ái, các đơn vị và địa phương có liên quan, thực hiện việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri xã Phước Thắng phản ánh: *Việc cấp đất tái định canh cho bà con còn ít và thiếu nên cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Bác Ái quan tâm, tiếp tục cấp đất tái định canh cho bà con.*

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND huyện Bác Ái;
- BQLDA đầu tư XD các công trình NN và PTNT;
- GD, PGD Sở Trần Ngọc Hiếu;
- Thanh tra Sở; (theo dõi, tổng hợp)
- Lưu VT, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trần Ngọc Hiếu**